

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๕๗๔



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๓/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้สถานพยาบาลทราบกรณีที่กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการพัฒนาาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้สามารถกำกับค่าใช้จ่ายและสามารถรับรู้ธุรกรรมได้ทันทีเมื่อผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล และได้ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์รับชำระเงินของสถานพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการคำนวณและการติดตั้งอุปกรณ์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. ในคราวการประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล เรื่อง การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ ๖ (Diagnosis Relate Group : DRGs) และการดำเนินการตามนโยบายบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล รวมทั้งการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางในการพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร กรมบัญชีกลางได้ชี้แจงถึงการปรับระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกให้กับผู้แทนสถานพยาบาลทราบ ตลอดจนกรอบระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางคาดการณ์ที่จะเริ่มใช้ระบบดังกล่าว แต่ด้วยระยะเวลาในการชี้แจงค่อนข้างจำกัด และผู้แทนของสถานพยาบาลอาจมีข้อซักถามที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยตรง กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการในเบื้องต้น เพื่อทำความเข้าใจกับสถานพยาบาล ดังนี้

๑.๑ โครงการฯ ดังกล่าว จะยกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาล โดยจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนทำธุรกรรมการเบิกจ่ายตรง ณ จุดเก็บเงิน ของสถานพยาบาล ในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ และสามารถให้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันที อย่างไรก็ตามนี้ใช้สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นๆ

๑.๒ เมื่อผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ทำธุรกรรม ณ จุดเก็บเงิน ระบบจะให้ Approval Code ของธุรกรรมนั้น และสถานพยาบาลจะต้องบันทึกจำนวนเงิน (amount) เฉพาะส่วนที่เบิกจากทางราชการได้ผ่านเครื่องอ่านบัตรฯ ลักษณะคล้ายคลึงกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั่วไป

๑.๓ สถานพยาบาลจะต้องนำ Approval Code และ amount ดังกล่าว ใช้ประกอบการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง (การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางยังคงใช้ระบบเดิม) โดยกรมบัญชีกลางจะมีระบบสนับสนุนให้สถานพยาบาลสามารถ Download ข้อมูล Approval Code และ amount ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สรุปยอดเป็นรายวันเพื่ออำนวยความสะดวก

๑.๔ การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ให้ส่งไปยังสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แล้วแต่กรณี (ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางผ่านหน่วยงานใด)

๑.๕ การออก Statement และการทำคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ยังคงถือปฏิบัติเช่นเดิม

๑.๖ การแจ้งสถานะของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ซึ่งสถานพยาบาลได้รับข้อมูลจาก สทส. และ สปสช. ตามรอบบัญชีในทุก ๑๕ วัน ยังคงถือปฏิบัติเช่นเดิมเพื่อประโยชน์ในการจำแนกสิทธิของสถานพยาบาล

๑.๗ กรมบัญชีกลางจะมีการอบรมการใช้งานระบบตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ โดยจะดำเนินการแจ้งให้สถานพยาบาลทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

๒. กรมบัญชีกลางคาดการณ์จะเริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรฯ ณ สถานพยาบาล ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และจะเริ่มทดลองระบบในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรฯ จะเป็นไปตามจำนวนที่สถานพยาบาลได้แจ้งให้ กรมบัญชีกลางทราบตามที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการสำรวจตามหนังสือที่อ้างถึง สำหรับสถานพยาบาลใดที่ยังมิได้แจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางทราบ กรมบัญชีกลางจะติดตั้งเครื่องอ่านบัตรฯ โดยพิจารณาจากจำนวนธุรกรรมที่สถานพยาบาลได้ส่งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว กรมบัญชีกลางจึงใคร่ขอให้สถานพยาบาลมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็น "ผู้ประสานงานโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" และแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยบันทึกข้อมูลในระบบ Google Forms ที่ <http://bit.ly/28LYSbq> เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง ในกรณีที่สถานพยาบาลยังมิได้แจ้งข้อมูลชุดชำระเงินให้กรมบัญชีกลางทราบตามหนังสือที่อ้างถึง หรือมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มเติมจำนวนสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใน Google Forms ได้เช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยดี

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนงอน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการโรงพยาบาล
กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการโรงพยาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๔๑ ๔๘๕๕ ๖๘๕๒ ๖๘๕๔
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗